



สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๔๒๒ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ .๐-๒๒๑๙-๒๙๕๙ โทรสาร ๐-๒๒๑๙-๒๙๕๙

แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ความก้าวร้าวรุนแรงกับปัญหาวิกฤติรัฐธรรมนูญ

ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ออกแถลงการณ์ ๒๒ ธันวาคม วิงวอนขอ
ร้องให้มีการตั้งคณะกรรมการอิสระ เพื่อตรวจสอบทำความเข้าใจปรากฏเกี่ยวกับกรณีเหตุการณ์
รุนแรงอันสืบเนื่องมาจากปัญหาโครงการ ท่อก๊าซไทย-มาเลเซียที่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา ในคืน
วันที่ ๒๐ ธันวาคม นั้น

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอประกาศย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า ข้อเสนอแนะและข้อ
คิดเห็นทั้งหมด เป็นไปด้วยความปรารถนาดี เพื่อให้รัฐบาลได้ใช้โอกาสในยามที่ บ้านเมืองกำลัง
ตกอยู่ในภาวะยุ่งยากสับสนนี้ แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และสติปัญญาความสามารถในการแก้ไข
คลี่คลายปัญหาความผิดพลาด ละเมิดฝ่าฝืน เจตนาารมณ์รัฐธรรมนูญที่เป็นมาแต่อดีต รวมทั้งเพื่อ
ให้ข้อเท็จจริงทั้งหมดได้เป็นที่เปิดเผย เป็นการปกป้องเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของบรรดาเจ้าหน้าที่ผู้
บริสุทธิ์ ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

เป็นที่น่าเสียใจอย่างยิ่งว่า แทนที่จะได้มีการพยายามแก้ไขคลี่คลายปัญหาอย่างเปิดเผย
โปร่งใส ตรงไปตรงมา เพื่ออำนวยความสะดวกต้องชอบธรรมและสร้างความสมานฉันท์ภายในชาติ
กลับเกิดการสำแดงความก้าวร้าวดูดนัย ยั่วยุปลุกปั่นให้เกิดบรรยากาศความเกลียดชัง ดูถูกเหยียด
หยาม และความหวาดระแวง แตกแยกในหมู่ประชาชนคนไทย

ข้อที่น่าห่วงใยก็คือ พฤติกรรมก้าวร้าว ซึ่งอาจชวนให้เห็นเป็นที่ชื่นชมในความเด็ดขาดใน
การบริหารบ้านเมืองนั้น กำลังกลายเป็นการส่งสัญญาณให้กระแสเผด็จการ ซึ่งยังคงแฝงตัวอยู่
กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีก ดังจะเห็นได้จากที่เริ่มปรากฏมีสູ່มเสียงคุกคามมาจากแวดวงผู้มีอำนาจ
หน้าที่คุมกำลังระดับสูงของชาติ สอดประสานรับกันทั้งรุ่นอดีตและปัจจุบัน ในอันที่จะใช้กำลังของ
ชาติเข้าจัดการปัญหาความขัดแย้งในสังคม อันเท่ากับเป็นการกลบเกลื่อนพฤติกรรมชั่วร้าย และ
ทุจริตคอร์รัปชัน ที่สะสมพอกพูนมาในยุคเผด็จการ และยังมีได้มีการชำระสะสางกันอย่างจริงจัง
รวมทั้งเป็นการสยบ ปิดกั้นการใช้สิทธิ์เสียงอันชอบธรรมของประชาชนคนไทยในอันที่จะมีส่วน
ร่วมในการกำหนดนโยบายการพัฒนาของรัฐ

พฤติกรรมที่ส่อไปในทางคุกคามของการใช้อำนาจพลการ และกำลังรุนแรงเช่นนี้ ถือเป็น การผิดวินัยร้ายแรง อันจะเป็นชนวนลุกลามไปสู่การละเมิดฝ่าฝืน และถึงขั้นล้มล้างรัฐธรรมนูญได้ ในที่สุด จึงเป็นเรื่องที่อยู่ในภาวะความรับผิดชอบโดยตรงของรัฐบาล และองค์กร หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอื่นๆ ในอันที่จะต้องระงับยับยั้ง และปรามมิให้เกิดพฤติกรรมเช่นนี้ขึ้นอีก มิฉะนั้นแล้ว การปล่อยปละละเลย ไม่มีทางจะเป็นที่เข้าใจได้เป็นอย่างอื่น นอกจากเท่ากับเป็นการสมยอมร่วม รู้ที่จะสยบสิทธิ์เสียงของประชาชนในอันที่จะมีส่วนร่วมทางการเมือง และตรวจสอบการใช้อำนาจ รัฐ รวมทั้งการฉ้อฉล ทุจริตคอร์รัปชันในโครงการใหญ่ๆ ของรัฐ ซึ่งปรากฏ ให้ได้เห็นกันเกลื่อน กลาดอยู่ในขณะนี้ และทั้งที่จะเกิดขึ้นอีกมากมายต่อไปในอนาคต ในสภาพการณ์เช่นนี้ องค์กร อธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ย่อมจะกลายเป็นแกนร่วมของเผด็จการอันชั่วร้ายไปโดยปริยาย

ด้วยความหวังในเหตุการณืรุนแรงเพียงจุดเดียว จะลุกลามกลายเป็นวิกฤติล้มล้างรัฐ ธรรมนูญ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงมีความจำเป็นต้องขอเปิดการแถลงต่อพี่น้อง ประชาชนในครั้งนี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติถือเป็นภาระหน้าที่โดยเคร่งครัดในการ ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ อันเป็นเจตนารมณ์และหลักการแนวแน่ของรัฐธรรมนูญเสรี ประชาธิปไตย มิใช่เป็นการก่อความตระหนกตกตื่นหรือหวาดวิตกกังโดยใช่เหตุ หากแต่เพื่อเป็น การป้องปราม มิให้ต้องเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงและเสียหายเลือดเสียเนื้อกันอีกครั้งแล้วครั้งเล่า อย่างที่ เคยเป็นมาในอดีตไม่นานมานี้เอง

สำหรับในส่วนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั้น ไม่ว่าจะมีการตั้งคณะ กรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบความจริงกรณีเหตุการณ์รุนแรงที่หาค่าใหญ่หรือไม่ก็ตาม คณะ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็จะปฏิบัติการตรวจสอบของตนเอง ตามภาระหน้าที่โดยปกติ ตามรัฐธรรมนูญต่อไป และหวังในความเข้าใจร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชนคนไทย ผู้มีใจ สำนักรับผิดชอบชั่วดี โดยทั่วกัน ทุกภาครัฐและภาคสังคม

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๕